

## คำถามที่ถูกลบออก

ถาม ออสเตรเลียเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ได้สูงสุดถึง ๖๐%

ตอบ ไทยอนุญาตให้คนออสเตรเลียถือหุ้นในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ได้ไม่เกิน ๖๐% ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขว่าหุ้นที่เหลืออีกไม่น้อยกว่า ๔๐% จะต้องถือโดยคนไทยและต้องได้รับอนุญาตจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ถาม บริษัทออสเตรเลียที่ผลิตสินค้าในไทยสามารถกระจายสินค้าออกไปได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องทุนที่ถือโดยชาวออสเตรเลีย

ตอบ ให้บริษัทออสเตรเลียที่จัดตั้งในไทยให้บริการจำหน่ายและติดตั้งสินค้าในไทยได้ (ไม่รวมการขนส่งและกระจายสินค้า) โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องทุนที่ถือโดยคนออสเตรเลีย ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่าเป็นการขายส่งหรือปลีกพร้อมติดตั้งสินค้านั้นและเป็นสินค้าที่บริษัทออสเตรเลียในไทยเป็นผู้ผลิตเองเท่านั้น

ถาม ออสเตรเลียสามารถลงทุน ๑๐๐% ในอุตสาหกรรมก่อสร้างบางสาขา

ตอบ ให้คนออสเตรเลียลงทุนได้ ๑๐๐% ในบริการก่อสร้างสิ่งที่เป็นบริการพื้นฐานแก่ประชาชนด้านการสาธารณูปโภคหรือการคมนาคมที่ต้องใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยี หรือความชำนาญในการก่อสร้างเป็นพิเศษ ทั้งนี้มีเงื่อนไขต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำที่ชำระแล้วไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท

ถาม ออสเตรเลียเข้ามาเป็นเจ้าของร้านอาหารหรือโรงแรมใหญ่ ๆ ได้สูงสุดถึง ๖๐%

ตอบ ให้คนออสเตรเลียลงทุนได้ ๖๐% (หุ้นที่เหลือต้องถือโดยคนไทยไม่น้อยกว่า ๔๐%) ในธุรกิจภัตตาคารเต็มรูปแบบ ทั้งนี้มีเงื่อนไขต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม. และมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำที่ชำระแล้วไม่น้อยกว่า ๕๐ ล้านบาท และในธุรกิจโรงแรมหรูหรามีเงื่อนไขต้องมีห้องพักขั้นต่ำ ๑๐๐ ห้อง และมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำที่ชำระแล้วไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ล้านบาท

ถาม ออสเตรเลียสามารถถือหุ้นและจัดตั้งสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สูงสุดถึง ๖๐% (สถานที่ตั้งจะต้องตั้งอยู่นอกกรุงเทพฯ)

ตอบ ถือหุ้นและจัดตั้งสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สูงสุดถึง ๖๐% (สถานที่ตั้งจะต้องตั้งอยู่นอกกรุงเทพฯ) และมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นคนไทย

ถาม ออสเตรเลียเป็นเจ้าของธุรกิจเดินเรือได้สูงสุดถึง ๖๐%

ตอบ ไทยไม่ได้ผูกพันเปิดตลาดด้านธุรกิจเดินเรือ แต่อนุญาตให้คนออสเตรเลียถือหุ้นได้ ๖๐% ในธุรกิจบริการที่จอดเรือท่องเที่ยว (เฉพาะกรณีที่มีอุปกรณ์ยกเรือ ที่จอดเรือ และอยู่ซ่อมเรือ)

ถาม นักธุรกิจออสเตรเลียทุกคนที่ถูกโอนย้ายเข้ามาทำงานในไทยภายใต้บริษัทเดียวกันจะได้รับวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ๕ ปี

ตอบ นักธุรกิจออสเตรเลียทุกคนที่ถูกโอนย้ายเข้ามาทำงานในตำแหน่งผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้เชี่ยวชาญในไทยกิจการในเครือของบริษัทออสเตรเลียในไทยจะได้รับใบอนุญาตทำงานมีอายุ ๑ ปี ขยายเวลาได้คราวละ ๑ ปี เวลาทั้งหมดไม่เกิน ๕ ปี โดยมีเวลาเงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะต้องนำเข้าเงินตราต่างประเทศเข้าไทยไม่น้อยกว่า ๓ ล้านบาท โดยให้มีคนออสเตรเลียทำงานได้ ๑ คนทุก ๆ จำนวน ๓ ล้านบาท แต่ให้มีจำนวนคนต่างด้าวรวมทำงานได้ไม่เกิน ๑๐ คนในบริษัทฯ

ถาม นักธุรกิจออสเตรเลียทุกคนที่เข้ามาทำงานในไทยโดยสัญญาจ้างไม่ว่าจะเป็นบริษัทไทยหรือออสเตรเลียซึ่งไม่ใช่บริษัทนายจ้างในออสเตรเลียจะได้รับวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ๓ ปี

ตอบ นักธุรกิจออสเตรเลียทุกคนที่เข้ามาทำงานในตำแหน่งผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้เชี่ยวชาญในไทยตามสัญญาจ้างไม่ว่าจะเป็นบริษัทไทยหรือออสเตรเลียจะได้รับใบอนุญาตทำงานมีอายุ ๑ ปี ขยายเวลาได้คราวละ ๑ ปี เวลาทั้งหมดไม่เกิน ๓ ปี โดยมีเวลาเงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะต้องมียุทธศาสตร์เขียนขึ้นตามที่ชำระแล้ว ๒ ล้านบาท โดยให้มีคนออสเตรเลียทำงานได้ ๑ คนทุก ๆ จำนวน ๒ ล้านบาท แต่ให้มีจำนวนคนต่างด้าวรวมทำงานได้ไม่เกิน ๑๐ คนในบริษัทฯ

ถาม นักธุรกิจออสเตรเลียที่เข้ามาประชุมในไทยไม่เกิน ๑๕ วัน ไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงานและสำหรับผู้ถือบัตร APEC Travel Card ไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงานเช่นเดียวกันภายในระยะเวลาที่อาศัยไม่เกิน ๙๐ วัน

ตอบ นักธุรกิจออสเตรเลียที่ถือบัตร APEC Business Travel Card ที่เข้ามาประชุม สัมมนาธุรกิจ หรือติดต่อธุรกิจ ในไทยไม่เกิน ๙๐ วัน โดยไม่มีรายได้เกิดขึ้นในไทยไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน และจะอนุญาตนักธุรกิจฯ ที่ไม่ถือบัตร APEC Business Travel Card ที่เข้ามาประชุม สัมมนาธุรกิจ หรือติดต่อธุรกิจ ในไทยไม่เกิน ๑๕ วัน โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน แต่จะต้องแจ้งกรมการจัดหางานก่อนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ตอบ ไทยคิดจะพิจารณาวีซ่าและใบอนุญาตทำงานล่วงหน้าโดยนายจ้างเป็นผู้ยื่นขอและจะได้รับการแจ้งล่วงหน้าถึงผลการอนุมัติ

ถาม นายจ้างสามารถยื่นขอใบอนุญาตทำงานแทนลูกจ้างออสเตรเลียที่เข้ามาทำงานเป็นผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้เชี่ยวชาญในไทยได้ล่วงหน้าก่อนที่ลูกจ้างฯ จะเข้ามาในไทย โดยกรมการจัดหางานจะแจ้งผลการพิจารณายื่นขอ

ถาม อนุญาตให้นักธุรกิจออสเตรเลียทุกคนใช้บริการ One Stop Service ได้ สำหรับการยื่นขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

ตอบ อนุญาตให้นักธุรกิจออสเตรเลียบางประเภทใช้บริการ One Stop Service for Visa and Work Permit ได้ ได้แก่ (๑) ผู้ลงทุนที่มีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำที่ชำระแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ล้านบาท (๒) ผู้โอนย้ายภายในกิจการซึ่งนำเงินตราต่างประเทศเข้าไทยไม่น้อยกว่า ๓ ล้านบาท และ (๓) ผู้ให้บริการตามสัญญาฯ ของนิติบุคคลซึ่งมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำที่ชำระแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ล้านบาท

ถาม อนุญาตให้นักธุรกิจออสเตรเลียทุกคนที่ถือใบอนุญาตทำงานเข้าร่วมประชุมไม่ว่าที่ไหนก็ได้ในไทย

ตอบ อนุญาตให้นักธุรกิจออสเตรเลียเข้าร่วมงานประชุม สัมมนา และติดต่อธุรกิจได้ในทุกห้องที่ ทั้งนี้จะต้องแจ้งกรมการจัดหางานเมื่อยื่นขอใบอนุญาตทำงานและระบุเจตนาที่ต้องการความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงห้องที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว

ส่วนการค้าบริการและการลงทุนทวิภาคี  
สำนักการค้าบริการและการลงทุน  
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  
กันยายน ๒๕๕๔